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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
                                
                                 

 

ผอ.ร.ร.ดังหนุนโควตาผูอุปการคุณ10% 
 

โดย มติชน วัน พฤหสับดี ท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550 08:01 น. 
 

 ครวญอยามองเปนชองเปดรับเด็กฝาก เลขาฯกพฐ.ยอมรับชง3ทางแกรับน.ร.  

ความคืบหนากรณีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอทางออกเพื่อแกปญหา
เด็กฝากในการรับนักเรียนชั้น ม.1 โดยเสนอใหกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กําหนดเปนโควตาเด็กฝาก
สําหรับผูมีอุปการคุณ ใหกับผูอํานวยการโรงเรียนในสัดสวนรอยละ 10 ของจํานวนรับนักเรียนทั้งหมด 
ในการประชุมเรื่องการพิจารณาผลการติดตามการรับนักเรียนปการศึกษา 2550 รวมกับผูตรวจราชการ 
ศธ. โดยมีนายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการ ศธ. นั่งเปนประธาน เมื่อเร็วๆ นี้นั้น  

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กพฐ.) ใหสัมภาษณวา ตนยอมรับวาไดมีการพดูคุยเรื่องดังกลาวจริง แตเปนการประชุมนอก
รอบ โดยที่รัฐมนตรีวาการ ศธ.ไดออกนอกหองประชุมไปกอนแลว โดยตนไดเสนอทางแกปญหาการ
รับนักเรียนไปทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1.พยายามควบคุมจํานวนนักเรียนตอหองเรียนละ 40 คน ใหได 
ซึ่งปนี้มีโรงเรียนที่มีนักเรียนตอหองเรียนระหวาง 41-55 คน เพียง 70 โรงเรียน จากที่ปกอนมี 115 
โรงเรียน และ สพฐ.ไดตั้งเปาวาปตอๆ ไปจะตองลดลงเรื่อยๆ ใหเหลือเพียงหองเรียนละ 50 คน จาก 
55 คน 2.สพฐ.เรงพัฒนาโรงเรียนคูพัฒนา เพื่อรองรับนักเรียนที่ตองการเรียนในโรงเรียนยอดนิยม แต
เขาเรียนไมได เนื่องจากเกินกวาจํานวนที่จะรองรับได  

ขอเสนอที่ 3.กําหนดโควตารอยละ 10 ของจํานวนรับนักเรียนทั้งหมด ใหกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดใชดุลนิพิจรบันักเรียนที่อยูนอกเงื่อนไขปกติจากที่ สพฐ.กําหนด เพราะบางครั้ง
หลักเกณฑที่สวนกลางกําหนดไปอาจไมสามารถรองรับไดในทางปฏิบัติ เชน เดก็ที่จําเปนตองยาย
ภูมิลําเนาตามผูปกครองมาจากตางจังหวัด หรือเด็กที่อาศัยอยูในพื้นที่บริการมานานเปน 10 ป แต
ญาติไมไดเปนเจาของบาน เปนตน ซึ่งหากใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดใชดุลพินิจก็จะสามารถ
พิจารณาไดอยางกวางขวาง และดิฉันเชื่อวาคณะกรรมการสถานศึกษาจะคํานึงถึงคนที่มีประโยชนตอ
โรงเรียน แตทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสและเปนธรรม ก็อาจไปเนนความเขมขนที่คณะกรรมการรับนักเรียน
ของสถานศึกษา โดยใหมีตวัแทนนักกฎหมาย ผูปกครองเขารวมเปนกรรมการ เปนตน คุณหญิงกษมา

ขาวจากหนงัสือพมิพมตชิน  ฉบับประจําวันพฤหัสบดท่ีี  7 เดอืนมถิุนายน  พ.ศ.2550    หนา 26 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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น.ส.เฟองฟา ประดิษฐพจน ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา กลาววา ตนเห็นดวยกับขอเสนอให
กําหนดโควตาผูมีอุปการคุณ เพราะขณะนี้ สพฐ.เองก็พยายามกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหกับ
โรงเรียนอยูแลว ดังนั้น ขอเสนอนี้จึงสอดรับกับนโยบายการกระจายอํานาจ และทําใหผูบริหาร
โรงเรียนทํางานไดงายขึ้น ทั้งนี้ ตนไมอยากใหไปมองวาโควตารอยละ 10 ดังกลาวจะเปนการเปดชอง
ใหโรงเรียนเปดรับเด็กฝาก เพราะการพิจารณาของโรงเรียนมาจากหลักเกณฑหลายอยาง รวมทัง้
บางครั้งตองยอมรับวาสัดสวนการรับบุตรหลานของขาราชการหรือครูในโรงเรียนก็ตองมีบางเล็กนอย 
แตก็คํานึงถึงประโยชนของผูปกครองทั่วไปสูงสุด  

หนา 26  

  


